
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 300  �  287. mál.

Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um fjölgun hjúkrunarfræðinema.

Frá Dagnýju Jónsdóttur.

Hvernig hyggst ráðherra hrinda í framkvæmd samkomulagi Landspítala � háskólasjúkra-
húss, rektors Háskólans á Akureyri og rektors Háskóla Íslands um að fjölga hjúkrunarfræði-
nemum, meðal annars við Háskólann á Akureyri?


